



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๔๙๖, ๕๐๒๒

ที่ ทส ๑๖๐๐.๐๙/ ๖

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้โปรดแจ้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสุชুম มิตต์สสา)

รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลุกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์ : ๑. ปรับฐานความคิดของบุคลากรของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้

ตามหลักคุณธรรม และวินัยแก่ทุกภาคส่วน

๒. ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปสังคมให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สนับสนุน
๑. ส่งเสริมการค้าเริ่มชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๑.๑ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้หลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" - เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านการฝึกอบรม	ทุกหน่วยงาน
๒. ส่งเสริมการใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมป่าไม้ และประมวลจริยธรรมให้ประพฤติ	๑.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้าเริ่มชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน	อย่างน้อย ๑ หลักสูตรปี	ทุกหน่วยงาน
	๒.๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรมป่าไม้ต่อต้านการใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรที่มีการทุจริต	อย่างน้อย ๒ ช่องทาง	สปก.

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้สนับสนุน
ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ และ ประมวล จริยธรรมฯ	๒.๒ กำหนดให้โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาทุก โครงการ/หลักสูตรมีหัวข้อเรื่องจรรยาบรรณ และประมวล จริยธรรม	จำนวนโครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ / ปี	ทุกหน่วยงาน
๓. ใช้ศาลนาเป็นเครื่องมือ ในการ ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่	๓.๑ จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ ๔๐ ของผู้ผ่านการฝึกอบรม	ทุกหน่วยงาน
บุคลากรกรมป่าไม้เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๓.๒ การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	ทุกหน่วยงาน
๔. บุคลากรกรมป่าไม้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๔.๑ ตรวจสุขภาพประจำปี	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สบก.
	๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย	อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ปี	ทุกหน่วยงาน